

รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2558
วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมเสลา 1 ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายนามคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (ดร.ดำรงศักดิ์ เป็กทอง)
3. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญญา เพียรสุวรรณค์
4. ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต
5. ผู้อำนวยการกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
6. ผู้อำนวยการกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
7. นางสุเพ็ญ ทาเกิด
8. นางสาวบุญย์สุภางค์ สุวรรณธเนศ
9. นางสาวกาญจน์ธิดา จินาพันธุ์ธัญญา
10. นางสาวสิริลักษณ์ รุ่งธนาภณิชย์
11. นางสาววันวิภา สายหยุด
12. นางสาวสุธาสินี น่วมด้วง
13. นายนภดล ศรีสว่าง
14. นายประกาศิต นทีประสิทธิพร

รายนามกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดราชการอื่น)

1. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจกรรมการตลาดและองค์กรสัมพันธ์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสวรรณ กรกขมาศ)
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง ชาตुरुประชีวิน
3. นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร
4. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
5. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
6. นางสาวชัยฐิกา สุวรรณิน
7. นางสาวอริยา ศรีสมเพ็ชร

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

สรุปเรื่อง

ท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ประธานที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวขอบคุณคณะกรรมการที่ให้การสนับสนุน และให้คำปรึกษาของพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์มาโดยตลอด ทั้งเรื่องการดำเนินการจัดเก็บเงินสมทบเข้ากองทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรซึ่งสำเร็จไปได้ด้วยดี และขอความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการในการแนะนำแนวทางการใช้งานกองทุนฯ ให้ได้ประโยชน์และคุ้มค่าที่สุดต่อศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม

สรุปเรื่อง

ตามที่ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเสลา 5 ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้วนั้น จึงนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติ

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2558

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานผลการดำเนินโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ 2557

สรุปเรื่อง

ตาม คราวประชุมคณะกรรมการพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2558 ได้มติให้กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ดำเนินการจัดทำแนวทางแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินภายใน ประจำปีงบประมาณ 2557 และให้ดำเนินการประเมินแผนการปฏิบัติงานของกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ว่าการดำเนินงานได้เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้จริงหรือไม่ นั้น

บัดนี้ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ดำเนินการจัดทำแนวทางแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินภายใน ประจำปีงบประมาณ 2557 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการทุกท่านร่วมพิจารณาเพื่อปรับปรุงแก้ไข ดังนี้

ตารางสรุปจำนวนโครงการที่ดำเนินการตามมาตรการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ที่	ชื่อโครงการ	เป้าประสงค์	มาตรการ (วิธีการ/ ข้อกำหนด)	KPI ของโครงการ (ตัวชี้วัดสำเร็จ)	ผู้รับผิดชอบหลัก
1	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามพันธกิจด้านงานศิษย์เก่า	เพื่อบุคลากรได้มีความรู้เพิ่มเติมในการพัฒนาศักยภาพด้านงานศิษย์เก่า ได้มีโอกาสศึกษาดูงานภายนอกองค์กรแบบมีส่วนร่วม พร้อมยังเป็นการเปิดโลกทัศน์และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากหน่วยงานอื่น ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาในทุกๆ ด้าน รวมถึงความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กรตลอดจนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการดำเนินงานของตนเอง	มีแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นทิศทางในการดำเนินงานด้านศิษย์เก่า	บุคลากรมีการพัฒนาตนเองในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	นางสาวกาญจน์ธิดา จินาพันธุ์นิชา
2	โครงการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีงบประมาณ 2557	เพื่อให้เป็นไปตามเจตเพื่อส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการประเมินและวัฒนธรรมคุณภาพ	มีการดำเนินการประเมินคุณภาพตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด	ผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับที่สูงขึ้น	นางสาวกาญจน์ธิดา จินาพันธุ์นิชา
3	โครงการประชุมเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงาน แผนกลยุทธ์	1. เพื่อจัดทำแผนดำเนินงาน แผนยุทธศาสตร์งานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ 2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมมือกันในการพัฒนางานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์	มีแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจำปี	มีการดำเนินงานบรรลุตามแผนที่วางไว้ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนโครงการทั้งหมด	นางสาวกาญจน์ธิดา จินาพันธุ์นิชา
4	โครงการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประจำปี 2558	เพื่อส่งเสริมการบริหารงานและดำเนินงานกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์	จัดประชุมคณะกรรมการ 3 เดือน/ครั้ง	1.มีจำนวนคณะกรรมการเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนคณะกรรมการ 2.มีข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง/พัฒนาการดำเนินของกองฯ จากคณะกรรมการ	นางสาววันวิภา สายหยุด

5	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าให้เป็นปัจจุบัน	ให้มีฐานข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจต่างๆ ของทางมหาวิทยาลัย และเพื่อให้ศิษย์เก่ามีช่องทางในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย	ดำเนินการจัดให้มีระบบฐานข้อมูลของศิษย์เก่าทุกรุ่น พร้อมทั้งติดตามปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	1. มีจำนวนข้อมูลของศิษย์เก่าเพิ่มขึ้นหรือปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อย 4,000 คนต่อปี 2. มีการนำข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจในโครงการอื่นของกองหรือของหน่วยงานอื่นภายในมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 3 โครงการ 3. มีการเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัยหรือบทความที่มีประโยชน์แก่ศิษย์เก่า อย่างน้อย 10 บทความ	นายประกาศิต นทีประสิทธิ์พร
6	โครงการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น 25 ปี 25 คนเก่ง	1. เพื่อคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ. 25582. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ศิษย์เก่าและสาธารณชนรับทราบช่องทางต่าง ๆ	ดำเนินการสรรหาเพื่อคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	1. ได้ศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยตามคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 2. ได้ส่งเสริมสนับสนุน สร้างขวัญและกำลังใจให้ศิษย์เก่า สร้างชื่อเสียงและทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยนเรศวรและสังคมโดยรวมสืบต่อไปในอนาคต	นางสาวสุธาสนี น่วมด้วง
7	โครงการจัดทำหอเกียรติยศศิษย์เก่า (Hall of Fame)				นางจีระพรรณ ชาติวรรณ
8	โครงการผลิตรายการวิทยุ "ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง"	เพื่อพูดคุยและนำเสนอกิจกรรมของศิษย์เก่ารวมถึงข่าวสารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า ผ่านทางวิทยุกระจายเสียง	-ได้รับข้อมูลในการจัดกิจกรรมทั้งจากหน่วยงานต่างๆ และจากศิษย์เก่า เพื่อนำไปเผยแพร่ในรายการวิทยุ -ให้ศิษย์เก่าเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินรายการวิทยุ โดยการให้สัมภาษณ์ในประเด็นต่างๆ	มีจำนวนรายการที่ออกอากาศทางคลื่นวิทยุ 107.25 MHz ตลอดทั้งปี 48 ครั้ง	นางสาวสิริลักษณ์ รุ่งธนาภิษฐ์

9	โครงการสารศิษย์เก่า เทา-แสด	เพื่อนำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปยังศิษย์เก่าเพื่อสร้างความผูกพัน	แต่งตั้งคณะดำเนินงานในการรวบรวมเนื้อหา เพื่อนำลงในสารศิษย์เก่าเทา-แสด	-มีสารศิษย์เก่าเทา-แสด ออกเผยแพร่ จำนวน 4 เล่ม (3 เดือน/ฉบับ)	นางสาวสิริลักษณ์ รุ่งธนาภิษฐ์
10	โครงการจัดทำรายงานประจำปี	เพื่อรวบรวมผลการดำเนินงานของกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์	รวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานภายในองค์กรเพื่อนำมาจัดทำรายงานประจำปี	มีรายงานประจำปีเผยแพร่ จำนวน 1 ฉบับ	นางสาวสิริลักษณ์ รุ่งธนาภิษฐ์
11	โครงการด้วยรักและผูกใจให้ศิษย์เก่า มน.	เพื่อเป็นการแสดงความยินดีและเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัยนเรศวรให้เกิดความสัมพันธ์	1.มีการมอบบัตรสมาชิกศิษย์เก่าเพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ 2.จัดบูธแสดงความยินดีให้กับศิษย์เก่า	ศิษย์เก่าได้รับบัตรสมาชิกศิษย์เก่าทุกคน	นางสาววันวิภา สายหยุด
12	โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนเป็นศิษย์เก่า ประจำปี 2558	1.เพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่นิสิตก่อนเป็นศิษย์เก่าในด้านความรู้ เช่น ประสบการณ์การทำงาน บุคลิกภาพ และมารยาททางสังคมที่พึงมี การเตรียมตัวเพื่อสัมภาษณ์งาน เป็นต้น	จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตและศิษย์เก่า ในรูปแบบของการพัฒนาศักยภาพให้แก่ นิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา ในวันปัจฉิมนิสิตรองคมนตรี	1.จำนวนนิสิตเข้าร่วมโครงการร้อยละ 100.2.ความรู้ที่นิสิตได้รับตรงตามความต้องการของนิสิตเกินร้อยละ 80	นางสาวสุธาสนี นวมดวง
13	โครงการน้องขอมาพี่หาให้	เพื่อสร้างความร่วมมือจากศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน	ดำเนินการให้มีการรับบริจาคสิ่งของจากศิษย์เก่าแก่ศิษย์ปัจจุบัน	1. มีการบริจาคสิ่งของจากศิษย์เก่าสู่นิสิตปัจจุบันและสามารถนำสิ่งของนั้นไปใช้เพื่อประโยชน์แก่ศิษย์ปัจจุบันหรือเพื่อประโยชน์ของทางมหาวิทยาลัยได้อย่างน้อย 3 รายการ	นายประกาศิต นทีประสิทธิ์พร
14	โครงการพัฒนาศักยภาพสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า ประจำปี 2558	1.เพื่อดำเนินกลไกการใช้เครือข่ายศิษย์เก่าพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 2.เพื่อให้ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยและสังคม	ใช้เครือข่ายศิษย์เก่าในพื้นที่นั้น ๆ เพื่อการพัฒนาและให้มีการจัดตั้งชมรมศิษย์เก่าอย่างน้อย 1 ชมรมของแต่ละจังหวัด	ได้จัดตั้งชมรมที่เข้มแข็งในจังหวัดนั้น ๆ	นางสาวกาญจนาธิดา จินาพันธุ์นิษา

15	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชมรมศิษย์เก่าคณะ	<ol style="list-style-type: none"> 1. สร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชมรมศิษย์เก่าทุกคณะ 2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัยนเรศวร 3. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของมหาวิทยาลัยให้กับศิษย์เก่า 4. มีแนวทางดำเนินงานด้านศิษย์เก่า 	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีการจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2. จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติที่ดีด้านการดำเนินงานของชมรมศิษย์เก่า 	คู่มือแนวปฏิบัติที่ดีด้านการดำเนินงานของชมรม	นายนภดล ศรีสว่าง
16	โครงการกิจกรรม 5 ส. *เพิ่มระหว่างปี	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามหลัก 5 ส. ได้อย่างถูกต้อง 2. เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีในการทำงาน 	มีการทำความสะอาดใหญ่ (Big cleaning day) เดือนละ 2 ครั้ง	ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในเกณฑ์ดี	นายประกาศิต นทีประสิทธิ์พร

มติ

เห็นชอบ มอบกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ดำเนินการตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4.1 การพิจารณาคัดเลือกและเชิญเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น 25 ปี 25 คนเก่ง

สรุปเรื่อง

ตามที่กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการคัดเลือกและเชิญเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น 25 ปี 25 คนเก่ง ประจำปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อยกย่องเชิญเกียรติศิษย์เก่าให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นิสิต ศิษย์เก่า บุคลากร อาจารย์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร และสังคม เพื่อส่งเสริม สนับสนุน สร้างขวัญและกำลังใจให้ศิษย์เก่าได้สร้างชื่อเสียงและทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยนเรศวรและสังคมโดยร่วมต่อไปในอนาคต และเพื่อให้การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมีความสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยโดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินการให้เกิดความโปร่งใส สามารถติดตามและตรวจสอบได้ โดยกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เปิดรับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2558 และมีผู้เสนอชื่อเข้ารับการพิจารณา ทั้งหมด 46 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ	ตำแหน่งปัจจุบัน
1	ผศ.ดร.นันทวัฒน์ อู่ดี	หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2	ผศ.ดร.วศิน ปัญญาอุตรตระกูล	หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และรองผู้อำนวยการสถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน
3	ผศ.ดร.ประภาส เพ็งพุ่ม	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาภาษาไทย ธรรมนุชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
4	รศ.ดร.ระเบียบ วงศ์ศิริ	อาจารย์ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
5	ดร. ดนัย เรียบสกุล	รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6	ร.ท.หญิง ดร.สายศิริ มีระเสน	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
7	นพ. ยุทธพงศ์ พุทธิรักษา	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อองค์กร /อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
8	นางสาวพัชรินทร์ ฉิมพลี	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
9	ผศ.ประชุม ผงผ่าน	อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
10	นายธเนศ ทองเดชศรี	รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา
11	ผศ.ดร.ภก. สุรศักดิ์ เส่าแก้ว	รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
12	ผศ.ดร.สมบัติ เวชกามา	คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
13	ดร.กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์	อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
14	ผศ.ช่อทิพ วิริยะ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
15	ดร.มานพ เกตุเมฆ	ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จังหวัดพิจิตร
16	นายชาญณรงค์ ยาสุทธิ	ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลประชาสรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

17	นายพงษ์เทพ เจริญไทย	ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมรอกวิทยา วิทยาลัยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ จังหวัดนครสวรรค์
18	ว่าที่ร.ต. ดร.ธีระชัย ช่วงบุญศรี	ครู โรงเรียนจุฬาราชมนตรีวิทยาลัย พิษณุโลก (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
19	นายวราวุธ อินทรลักษณ์	ครู วิทยาลัยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวังโป่งศึกษา จ.เพชรบูรณ์
20	นายบุญเกิด เผือกใต้	ครู คศ. 3 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ จังหวัดสุโขทัย
21	ดร.จีระพงษ์ หอมสุวรรณ	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
22	นายสรรเสริญ วีระพจนานันท์	ครูวิทยาลัยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนแม่แก้วพิทยาคม จ.นครสวรรค์
23	นายจรณเวท ศักดิ์ศรี	ผู้อำนวยการฝ่ายผู้แนะนำการลงทุน บริษัท ออสสิริส พีวเจอร์ส จำกัด
24	นายณัฐกานต์ โชนงนุช	นักรังสีการแพทย์ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
25	นายสิน นุ่มพรม	ครูชำนาญการ โรงเรียนศิริมาศพิทยาคม จังหวัดสุโขทัย
26	นางสาวกรรวิภา ผงพิลา	ศิลปิน, นักดนตรีอาสาสมัคร บริษัทสหภาพดนตรี จำกัด
27	นายชัชฌพงษ์ ศรีโชตินิศากร	หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจโรงแรมและที่พัก มหาวิทยาลัยศิลปากร
28	ผศ.(พิเศษ)ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม	อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
29	นายแพทย์ถาวร สาลี	นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.รพ.สุขสำราญ สสจ.ระนอง
30	นพ.ไกรสุข เพชรบูรณ์	นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
31	พญ.รุ่งนภา ศิริพรไพบูลย์	นายแพทย์ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
32	นายนิราช นอร์ดัน	นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
33	นางสาวปาริฉัตร ปัสวาส	พยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ โรงพยาบาลขอนแก่น
34	นายพรหมโชติ ไตรเวช	รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
35	นายพีระโรจน์ ภัทรประสิทธิ์	นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลหัวดง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
36	ดร.พรพิมล สุคันธวิช	รองกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน ประเทศอินเดีย
37	นางจันทร์เพ็ญ ชำนาญพุด	ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
38	ดร.วิชุดา มาตันบุญ	หัวหน้าศูนย์วิจัยสมทบและหัวหน้าศูนย์ชาติพันธุ์ไทในล้านนา จังหวัดเชียงใหม่
39	นายชัชวาล กุลสุวรรณ	ช่างระดับ 7 สังกัดแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จังหวัดพิษณุโลก
40	นางพันธุ์ทิพา ขวัญทองอินทร์	กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพาเวอร์พลัส 2007 ออร์แกนไนเซอร์ จำกัด
41	นางศรีนวล สาทัทักษ์	ข้าราชการบำนาญและเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
42	นายอนุรักษ เมฆหมอก	เจ้าหน้าที่ระบบมาตรฐาน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
43	นายอมรวิภูร์ (สายัณห์) อินจาด	สถาปนิกประจำโครงการ / นักออกแบบอิสระ บริษัท Beachpropertythailand Co.ltd. จังหวัดชลบุรี
44	นายชาติณัฐ มั่นตะสูตร	สถาปนิกชำนาญการ สำนักบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

		สำนักงานศาลยุติธรรม
45	นายกิตติพงษ์ สุขเคหา	กรรมการผู้จัดการ (CEO) บริษัท Krispycorn story Co.,Ltd
46	นางสาวฉายสิริ พัฒนถาวร	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดเพชรบุรี

มติ

ที่ประชุมรับทราบ โดยที่ประชุมมีมติดังนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ	ตำแหน่งปัจจุบัน
1	ผศ.ดร.วศิน ปัญญาอุตรระกูล	หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และรองผู้อำนวยการสถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน
2	ผศ.ดร.ประภาษ เฟ็งพุ่ม	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาภาษาไทย ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3	รศ.ดร. ระเปียน วังศิริ	อาจารย์ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
4	ดร.दनัย เรียบสกุล	รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
5	นพ. ยุทธพงศ์ พุทธรักษา	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อองค์กร /อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6	ผศ.ประชุม ผงผ่าน	อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
7	นายชาญณรงค์ ยาสุทธิ	ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลประชาสรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
8	ผศ.(พิเศษ)ดร.นพ.วัชชัย กมลธรรม	อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
9	นายแพทย์ถาวร สาสิทธิ์	นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.รพ.สุขสำราญ สสจ.ระนอง
10	นพ.ไกรสุข เพชรบูรณิน	นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
11	นายพรหมโชติ ไตรเวช	รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
12	นายพีระโรจน์ ภัทรประสิทธิ์	นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลหัวดง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
13	ดร.พรพิมล สุคันธวิช	รองกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน ประเทศอินเดีย
14	นายอนุรักษ เมฆหมอก	เจ้าหน้าที่ระบบมาตรฐาน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
15	นายอมรวิภูร์ (สายัณห์) อินจาด	สถาปนิกประจำโครงการ / นักออกแบบอิสระ บริษัท Beachpropertiesthailand Co.ltd. จังหวัดชลบุรี
16	นายกิตติพงษ์ สุขเคหา	กรรมการผู้จัดการ (CEO) บริษัท Krispycorn story Co.,Ltd

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติให้กองพัฒนาศึกษาแก่นักศึกษา ดำเนินการจัดทำสรุปรายงานการประชุมส่งให้คณะกรรมการ
ทุกท่านรับรองรายงานการประชุมฯ เพื่อจักได้นำผลการพิจารณานำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
นเรศวรต่อไป

ข้อเสนอแนะ

- ในกรณีที่ผู้เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเสนอตัวเองให้กองพัฒนาศึกษาแก่นักศึกษา ดำเนินการจัดส่งไปยัง
คณะที่ผู้เสนอชื่อจบการศึกษา เพื่อให้ทางคณะรับรองข้อมูลต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

สรุปเรื่อง

-ไม่มี-

ปิดการประชุม เวลา 12.00 น.

จีระพรรณ
(นางจีระพรรณ ชาติวรรณ)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

วันวิภา
(นางสาววันวิภา สายหยุด)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม